

# สตรีผู้มีความเข้าใจ

ศจ.ทัศนพงศ์ อ.สุวรรณ

สตรีที่เข้าใจวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นแม่คน จะเก็บเกี่ยวผลที่ดีในบั้นปลายชีวิตของตน หากไม่แล้วท่านจะสูญเสียพระพรอันใหญ่หลวงที่พระเจ้ามอบให้ท่าน

บทความนี้ขอมอบแด่คุณแม่ผู้เห็นคุณค่าของการเป็นคุณแม่ ท่านสมควรที่จะรับคำชมเชยยกย่องจากมนุษย์และพระเจ้า

**ประเภทแรก : คือคุณแม่วิสา เป็นวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณแม่**

**อย่าดูหมิ่นหน้าที่ของแม่บ้าน**

เป็นคุณแม่ที่มีลูกยังเล็ก ๆ อาจจะเพิ่งแต่งงานชีวิตวิสาวยังสนุกสนาน การงานที่เคยทำจะต้องเปลี่ยนมาเลี้ยงลูกบางคนก็น่าเห็นใจที่ต้องทำงานช่วยครอบครัวภายในบ้านจริง ๆ แต่คุณแม่บางคนไม่อยากเลี้ยงลูกของตน เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงหรือจ้างแม่บ้านคนใช้ให้ดูแล แล้วอ้างว่าต้องช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ยังทิ้งความเป็นสาวไม่ลง ไม่เห็นความสำคัญของหน้าที่คุณแม่ ดูถูกหน้าที่ของการเป็นแม่คน บางคนทำงานมากจนหย่าร้างกับสามีที่ทำเงินไม่เก่งเท่าตน ความผิดพลาดอันนี้น่าเสียดายและน่าเสียใจที่ต่อมาหลายครอบครัวต้องพบกับปัญหาของลูกไม่เชื่อฟัง เกเร ก้าวร้าว ไม่อยู่ในทางของพระเจ้า แต่อาจจะมียางครอบครัวที่ไม่พบกับปัญหาเหล่านี้ถ้าหากคุณแม่ (คุณพ่อ) “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พราวจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

**หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแม่วิสา :** วัยนี้เป็นวัยที่มีลูกสาวลูกชาย ทุกอย่างกำลังสดใส น่ารักน่าชัง เอาอกเอาใจกันทั้งบ้าน หน้าที่คุณแม่วิสานี้จะต้องฝึกฝนทางที่เขาควรจะเดิน ใช้เวลาดูแลให้ความรัก เอาใจใส่ ทะนุถนอม สร้างวินัย ให้ความรู้การศึกษา เมื่อลูกพอรู้ความ นำเขาไปรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพลาดในวันนี้ไปแล้วยากที่จะบอกอะไรแก่เขาได้อีก

**ความบกพร่องของคุณแม่วิสา :** เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยง เพื่อตัวเองจะช่วยหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว (จริง ๆ แล้วถ้าพอใจเท่าที่สามีจะหาเลี้ยงดูได้ ก็จะดีกว่าที่ปล่อยลูกไว้ให้หัวเหว หรือไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกเท่าที่ควร) หรือที่แย่ไปกว่านั้นฝากคนใช้เลี้ยง มีข่าวหนังสือพิมพ์บ่อย ๆ ว่าลูกถูกพี่เลี้ยงทารุณ ทำร้าย ล่วงเกินทางเพศ ฯลฯ และพยายามทดแทนด้วยและสิ่งของให้กับลูก ตามใจลูกจนเคยตัว

ไม่เคยลงวินัยลูกหรือลงวินัยด้วยอารมณ์ เด็กบางคนใช้เงินไม่เป็น ปลายทางเงินพ่อแม่ เมื่อไม่ได้ตั้งใจก็ก่อเหตุก่อเรื่องเป็นปัญหาของสังคม จริง ๆ แล้วจะต้องโทษพ่อแม่ที่ทำให้เขาเป็นเช่นนั้น

**สาเหตุ :** พ่อแม่ไม่มีอะไรที่จะหาทดแทนการฝึกลูกในทางที่เขาควรจะไป นอกจากตัวของท่านทั้งสองที่จะต้องทุ่มเทเสียสละเวลา (แม้เวลาออกไปหาเงินทอง) ลูกยินดีกอดก้อมก้อมกับพ่อแม่ ดึกว่าที่จะต้องโตมากับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่พ่อแม่ แม้เขาอาจจะให้ความรักอย่างเต็มที่ ก็ไม่อาจจะมาทดแทนความรักแท้ของพ่อแม่จริงของเขาได้ ซึ่งเราจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ ที่ลูกบุญธรรมโตมาแล้วอยากจะพบหน้าพ่อแม่ที่แท้จริง เด็กอยากจะนอนหลับด้วยความมั่นใจว่าตื่นมาพ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมกัน ไม่ใช่โตมากับเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ส่งไปโรงเรียนประจำ ต้องรู้จักเอาตัวรอด ต้องเก็บความเหงาไว้ในอก เพียงเพื่อจะได้มีหน้ามีตา มีฐานะดี ทุกวันนี้เรามีเด็กที่ขาดส่วนนั้นในชีวิตของเขา โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเขาจะเป็นคนขาดความมั่นใจ แสวงหาการยอมรับจากเพื่อนฝูง ฯลฯ

**สรุป :** คุณแม่วัยนี้ เป็นวัยที่สำคัญในการวางรากฐานแห่งชีวิตของลูก วินัยจะต้องสร้างในวัยนี้ เวลาของพ่อแม่ลูกคือเวลานี้ยัง ไม่ใช่เวลาที่ลูกจะอยู่กับคนอื่นแม้ญาติสนิท (ยกเว้นกรณี ไม่มีผู้ปกครองจริง ๆ) นี่คือการบ้าน 18 ปี ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่จะต้องส่งอีก 18 ปี ข้างหน้าและจะรู้ได้ทันที (บางครั้งก่อน 18 ปีด้วยซ้ำไป) ว่าคุณได้ทำการบ้านแห่งการสร้างวินัยให้ลูกหนึ่งหรือไม่อย่างไร จะเห็นชัดเจนในลูกของคุณในเวลานั้น ... และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พราวจากทางนั้น..

### **ประเภทที่สอง: วัยคุณแม่ผู้ใหญ่ ถ้าท่านทำการบ้านข้อแรกแล้ว ท่านจะเริ่มสบายได้บ้างแล้ว**

สิ่งที่คุณแม่ผู้ใหญ่วัยนี้พึงระลึกถึงก็คือ วัยนี้เป็นเวลาที่ลูก ๆ โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นแล้ว ท่านจำเป็นต้องปรับปรุงการสื่อสารกับลูกให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีสาระจริงจังมากขึ้น ปล่อยให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น ในวัยนี้ไม่ควรดูแลเหมือนเด็กเล็ก ๆ อีกต่อไปแล้ว เตรียมตัวของลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงในชีวิตของเขา

...และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พราวจากทางนั้น

นี่เป็นพระสัญญาที่คุณแม่ทุกคนปรารถนาและรอคอยท่านจะสมหวังหากท่านทำหน้าที่ในข้อแรกให้สมบูรณ์ ลูก ๆ ของท่านในวันนี้กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าดีก็ยอดเยี่ยม แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานในช่วงแรกเสียแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวัยที่พ่อแม่ส่วนมากจะทุกข์ใจที่สุด

**หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแม่ผู้ใหญ่ :** คุณแม่จะเป็นเพื่อนคิดที่ดี เป็นคุณครูที่น่ารักน่านับถือของลูก ลูกจะไม่อายที่จะปรึกษาขอคำแนะนำต่าง ๆ จากพ่อแม่ ลูกต้องการการสนับสนุน กำลังใจและการทำทนายที่พอเหมาะในช่วงเวลาเช่นนี้จะสร้างเป้าหมายโครงการให้ลูก วันนี้เป็นวัยพัฒนาศักยภาพในตัวของคุณอย่างเต็มที่ การศึกษาเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในวัยนี้ อิทธิพลของเพื่อนจึงไม่เป็นอุปสรรคหรือเรื่องใหญ่ของเขาเลย

หากไม่ได้สร้างวินัยให้เด็กไว้แต่เล็กในวัยนี้เด็กจะเบื่อกับการเรียน ชอบเที่ยว คบเพื่อน ไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่ละวัน

**ความบกพร่องของคุณแม่วัยผู้ใหญ่ :** เพราะหากคุณไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างใกล้ชิด ความสนิทสนม การวางใจ ความเคารพให้เกียรติ ก็ย่อมจะน้อยลงไปเป็นธรรมดา ครูและเพื่อนจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของลูกในวัยนี้ แท้ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นความผิดของคุณครูหรือเพื่อน ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง เด็กย่อมสัมผัสความอบอุ่นกับผู้ที่ใช้เวลาไปกับเขามากเป็นเรื่องปกติธรรมดา

**สาเหตุ :** ช่วงนี้เป็นช่วงรับต่อมาจากช่วงแรก จึงยากที่จะต่อเนื่องไปได้อย่างเกิดผลถ้าท่านไม่ผ่านประแรกให้ได้ ลูกในวัยนี้เข้าอาจจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ความสนิทสนมใกล้ชิดจะยังคงห่างออกไปถ้าไม่รีบแก้ไข จัดการ

**สรุป :** คุณแม่วัยนี้เป็นวัยที่ลูกแสวงหาการสนับสนุนกำลังใจ การทำทนายที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตในแต่ละวัน

### **ประเภทที่สาม : วัยคุณแม่อาวุโส วัยแห่งการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตนได้หว่านไว้**

นี่คือ เวลาที่คุณแม่ที่ได้ทำการบ้านมาตลอดตั้งแต่ต้นของท่าน บัดนี้ผลการสอบจะออกมาให้ท่านชื่นใจ ท่านจะได้เห็นลูกเห็นหลานรอบบ้าน รอบตัวท่าน ด้วยความอบอุ่นใจท่านพร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือคุณแม่รุ่นใหม่ต่อไป

### **ข้อแนะนำ**

คำปรึกษาของท่านเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่บรรดาสตรีทั้งหลายแสวงหา คำพูดคำสอนของท่านมีผลที่ตีรับรอง มีสตรีหลายคนไม่สามารถยืนในตำแหน่งของท่าน ได้อย่างเต็มที่และน่าภาคภูมิใจ

“...ลูก ๆ ของเธอต้นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า “สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด” (สุภาษิต 31:28-29)

### **เก็บเกี่ยวสิ่งที่ตนได้หว่านลงไป**

ไม่มีอะไรเป็นที่น่าชื่นใจเท่ากับการที่ได้เห็นลูกเห็นหลานอยู่ในทางของพระเจ้า คุณแม่วัยอาวุโส ไม่ควรจะต้องมานั่งเลี้ยงหลานให้คุณแม่วัยสาวไปทำงานอีกต่อไป แต่ควรมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ความรัก ความเมตตา ท่านอยู่ในฐานะผู้สอนผู้ให้คำแนะนำหญิงสาวคุณแม่วัยสาว

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแม่วัยอาวูโส

ท่านเตรียมตัวที่จะเป็นคุณย่าคุณยายได้แล้วในเวลาวัยนี้ ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านมาเพียงพอแล้ว บัดนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความรู้ความสามารถที่ท่านได้สะสมมาตั้งแต่ต้น ท่านเป็นสตรีงามในคริสตจักร เป็นผู้ใหญ่น่านับถือพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านจริง ๆ เราต้องการสตรีอาวูโสเหล่านี้มาก

ความบกพร่องของคุณแม่วัยอาวูโส โอกาสที่ท่านจะได้รับรางวัลหรือไม่จะปรากฏชัดเจนในวัยนี้ เราคาดหมายของคุณแม่วัยอาวูโสในคริสตจักรที่จะสอนคุณแม่วัยสาวและวัยผู้ใหญ่อย่างมาก

หากท่านปรารถนาที่จะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีในบั้นปลายชีวิตของท่าน ก็จงอย่าละเลยที่จะเลี้ยงลูกหลานของท่านให้สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานมาให้แก่ท่าน

“...อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร.....” (กาลาเทีย 6:7-9)

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 293 กรกฎาคม – สิงหาคม 2003, หน้า 18-20.